

TRƯỜNG THCS CỔ BI KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH NĂM HỌC 2023 – 2024;

CHIA TAY HỌC SINH LỚP 9; BÀN GIAO HÈ

Sáng 30.5.2024, Trường THCS Cổ Bi đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2023 – 2024, Chia tay học sinh lớp 9, Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Tham dự buổi lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đoàn xã Cổ Bi; bác Vũ Thị Phương – Hội trưởng hội Cha mẹ học sinh và các bác trong ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường; cô Phạm Thị Duyên - Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường; thầy Dương Quang Tuyền - Phó bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường.



Thấm thoát một năm học nữa lại trôi qua, năm học 2023 - 2024 là năm thiếu nhi Gia Lâm tiếp tục thúc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Gia Lâm thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ Dạy”, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học trước, trong năm học vừa qua Thầy và trò nhà trường đã cố gắng hết mình trong công tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điểm lại thành quả trong năm học vừa qua của nhà trường, cô Phạm Thị Duyên – Bí thư chi Bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024.



Tiếp đến thầy Dương Quang Tuyền – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng đọc Quyết định khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm học 2023 – 2024.





Bên cạnh quyết định khen thưởng của nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ Wasington cũng có những phần quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa gửi đến các em học sinh.



Tiếp đến trong hoạt động chia tay học sinh lớp 9, học sinh Nguyễn Phương Linh lớp 9B đại diện cho 202 học sinh khối 9 sắp ra trường đã phát biểu cảm tưởng của mình sau những năm tháng học tập, rèn luyện tại Trường THCS Cổ Bi.



Sau 9 tháng miệt mài học tập, các em học sinh sẽ có những ngày được tham gia các hoạt động bổ ích tại địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đoàn xã Cổ Bi đã nhận bàn giao danh sách học sinh trường THCS Cổ Bi về sinh hoạt tại địa phương.



Buổi lễ khép lại bằng lời ca tiếng hát hân hoan.